



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา เลขที่ 1/2558

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา 1 รายการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคา

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,495,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้า
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างนี้
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุง้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้เวียนแจ้งชื่อแล้ว
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

การลงนามทำสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราชได้รับจัดสรร
เงินจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ผู้ที่มารับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมและดูสถานที่ต้องเป็นผู้มี
อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล กรณีเป็นผู้แทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้เข้าฟังคำชี้แจงในวันเวลาดังกล่าว
และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ด้วย ผู้เสนอราคารายใดไม่ไปรับฟังคำชี้แจงตามวัน เวลาและสถานที่
ดังกล่าว จะถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นได้รับทราบถึงรายละเอียด ปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขต่างๆในประกาศสอบราคา
ครั้งนี้โดยตลอดแล้ว หากมีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น จะยกเป็นเหตุขึ้นกล่าวอ้าง

/หรือได้แจ้ง...

หรือโต้แย้งในภายหลังว่าไม่ได้รับทราบมาก่อนไม่ได้ และไม่มีสิทธิ์โต้แย้งในปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการสอบราคา
ครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 8-22 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 มกราคม
2558 ณ งานพัสดุ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่วันที่ 8-22 มกราคม 2558 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nkatc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 07-544-5734 หรืองานพัสดุ 07-544-5737 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558



(นายวิษวะ คงแก้ว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา